



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 18 มีนาคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	
<p>ข่าวสด สยามรัฐ กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส์</p>	<p>สถานการณ์ฝุ่น-หมอกควัน</p> <p>-เสนอข่าว นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า จากการประสานข้อมูลคุณภาพอากาศกับกรมควบคุมมลพิษ พบว่า มีจังหวัดที่มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และ PM 10 เฉลี่ย 24 ชม.เกินค่ามาตรฐาน 50 มคก./ลบ.ม.และดัชนีคุณภาพอากาศ(AQI) เกินค่ามาตรฐาน 100 รวม 9 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย (ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย) เชียงใหม่ (ต.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม) ลำปาง(ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง ต.สบป่าตอง ต.บ้านดง ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ) ลำพูน(ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน) แม่ฮ่องสอน(ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน) น่าน(ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ) แพร่(ต.นาจักร อ.เมืองแพร่) พะเยา(ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา)ตาก(ต.แม่ปะอ.แม่สอด) โดยที่ จ.แม่ฮ่องสอน พบจุดความร้อนกว่า 100 จุด เป็นจังหวัดอันดับ 1 ที่เกิดไฟป่ามากที่สุด โดยอันดับ 2 คือ จ.เชียงใหม่ จำนวน 83 จุด</p> <p>ด้าน บริษัท บางกอกแอร์เวย์ จำกัด สายการบินที่ให้บริการระหว่างท่าอากาศยานเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน ประกาศยกเลิกเที่ยวบิน ระหว่างวันที่ 17-24 มี.ค. 62 เนื่องจากทัศนวิสัยต่ำ กระทบต่อการบิน และหากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย ก็ จะเลื่อนกำหนดการบินต่อไป จนกว่าจะมีการแก้ไขปัญหาไฟป่าได้</p>
<p>มติชน ผู้จัดการออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีและโฆษกกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมฯ ติดตามสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคเหนืออย่างใกล้ชิด เตือนกลุ่มเสี่ยงใส่หน้ากากอนามัยขณะอยู่กลางแจ้ง และปฏิบัติตามหลัก 3 ม.“ไม่เผา ไม่เสี่ยง ไม่ป่วย” ทั้งนี้ได้สั่งการไปยังสคร.ที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ให้ดำเนินมาตรการและหาแนวทางแก้ไขปัญหาหมอกควันที่มีประสิทธิภาพ โดยร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และได้ส่งทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่ เพื่อดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากหมอกควันทันที รวมถึงสนับสนุนวัสดุ เช่น หน้ากากอนามัย เพื่อการดำเนินการของหน่วยงานในพื้นที่ และเพื่อป้องกันหมอกควันให้กับกลุ่มคนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง</p>
<p>มติชนออนไลน์</p>	<p>-เสนอข่าว วันที่ 17 มีนาคม ที่ จ.ลำปาง เป็นวันที่ 6ที่มีปริมาณฝุ่นPM 2.5 อยู่ในระดับสีแดง คุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพ</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>-เสนอข่าว สถานการณ์วิกฤตหมอกควันใน จ.พะเยา ยังอยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ ทำให้รพ.ทุกแห่ง แจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนทาง สสจ.พะเยา ได้ขอหน้ากากอนามัยจาก สธจ. จำนวน 20,000 อัน เพื่อแจกจ่ายทั่วทุกอำเภอแล้ว</p> <p>ด้าน พญ.จิรพร ภัทรนุธธาพร ผอ.รพ.พะเยา กล่าวว่า ได้นำหน้ากากอนามัยมาแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยและญาติที่เดินทางเข้ามาใช้บริการ พร้อมแนะนำเรื่องการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันและลดอันตรายที่จะเกิดจากหมอกควันซึ่งมีผลต่อสุขภาพ ทำให้เกิดอาการใน 4 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือดโรคผิวหนัง และโรคตาอักเสบ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว ประชาชนควรป้องกันตัวเองโดยเฉพาะช่วงที่สถานการณ์หมอกควันยังคงเกินค่ามาตรฐาน ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมในที่โล่งแจ้ง หากมีความจำเป็นควรสวมหน้ากากอนามัยที่เหมาะสม ในกรณีที่มีอาการแสบตา ไอ ระคายคอ หายใจลำบากติดขัด อาการยังไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์</p>
<p>ไทยรัฐออนไลน์</p>	<p>-เสนอข่าว นายวีระชัย จ่านองประสาทร รอง นพ.สสจ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า กลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังคือ เด็ก ส่วนใหญ่ใช้เวลาทำกิจกรรมนอกบ้านหรือนอกอาคาร ต้องเคลื่อนไหวมากกว่าผู้ใหญ่ ส่วนกลุ่มผู้สูงอายุ มักเกิดปัญหาเรื่องการทำงานของปอด โรคหัวใจ โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง ทำให้เกิดการอักเสบของหลอดเลือดขนาดเล็ก รวมทั้งหญิงตั้งครรภ์ ฝุ่นละอองขนาดเล็กมีผลต่อหน้าหนักตัวของทารกในครรภ์ และอาจทำให้เกิดการคลอดก่อนกำหนด ขอแนะนำในการใช้หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก ให้สวมหน้ากาก N 95 หรือหน้ากาก 9002A มีประสิทธิภาพในการป้องกันฝุ่นละอองได้มากถึง 80-90 เปอร์เซ็นต์</p>
<p>สำนักข่าวไทย</p>	<p>นโยบายพรรคการเมืองกับบุคลากรสาธารณสุข</p> <p>-เสนอข่าว แพทยสภา ,แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย</p>

ลือ	
<p>มติชนสุดสัปดาห์ 77kaoded</p>	<p>ไทย จัดเสวนานโยบายพรรคการเมืองกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของบุคลากรในวิชาชีพสุขภาพเพื่อผู้ป่วย มีการเชิญพรรคการเมืองร่วมแสดงวิสัยทัศน์ทางการแพทย์ ประกอบด้วย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย นพ.เรวัต วิศรุตเวช รองหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย นายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ จากพรรคเพื่อไทย นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล จากพรรคพลังประชารัฐ พลตรีอนุมนตรี วัฒนศิริ จากพรรคชาติพัฒนา โดยทุกพรรคเห็นตรงกันแก้ปัญหาการฟ้องร้องแพทย์ แยกวิธีพิจารณาตีอาญาเพื่อไม่ให้แพทย์พยาบาลต้องรับผิดจากการรักษา ส่วนการเพิ่มอัตราค่าจ้าง เป็นข้าราชการ เห็นต่าง มีทั้งหนุนออกจาก กพ. และการเพิ่มงบประมาณ</p> <p>-เสนอข่าว นายสมศักดิ์ จังตระกุล ประธานชมรมผอ.รพ.สต. เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้เสนอนโยบายปฏิรูปและพัฒนา รพ.สต. ถึงหัวหน้าพรรคการเมืองทุกพรรค เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการพิจารณากำหนดนโยบายในอนาคต ที่ผ่านมามากหลายรัฐบาลไม่ได้มีการสานต่อนโยบายให้ต่อเนื่อง ส่งผลให้มีปัญหากับบริหารงาน รพ.สต. โดยเฉพาะปัญหาด้านบุคลากรสาธารณสุขสายอาชีพ มีเฉลี่ยเพียง 3 คนต่อแห่ง ไม่มีบุคลากรสนับสนุน สายการธุรการและการเงิน ตลอดระยะเวลากว่า 15 ปี และไม่มีมีการสนับสนุนให้มีการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการใน รพ.สต.ให้เพียงพอต่อการจัดระบบบริการ</p> <p>ปัญหาด้านงบประมาณในฐานะที่ รพ.สต.เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอต่อการพัฒนาระบบ ต้องไปแสวงหางบจากโรงพยาบาลแม่ข่าย หรือขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก อปท. ทำให้มี รพ.สต. หลายแห่งต้องจัดหาเงินด้วยวิธีทอดผ้าป่า นอกจากนี้ยังมีปัญหาด้านกฎหมายและแผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 ไม่ได้ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับปัจจุบัน และสุดท้ายปัญหาด้านขวัญและกำลังใจ รัฐบาล สำนักงาน ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข ไม่ได้ส่งเสริมให้มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ เมื่อเทียบเคียงกับครูและบุคลากรของ อปท.ในระดับตำบล โดยอ้างว่าไม่มีงบประมาณเพื่อการเลื่อนตำแหน่งข้าราชการ และอ้างว่าไม่มีอัตราค่าจ้างตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนด</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์คนหน้า 5</p>	<p>โฆษณาเบียร์ไร้แอลกอฮอล์</p> <p>-เสนอว่า กรณี สธ.เตรียมเอาผิดโฆษณาขายเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ ขอให้โฆษณาอื้อวอดและโฆษณาเกินจริง อยากให้ดูเจตนาของกฎหมาย ที่ต้องการให้ประชาชนห่างไกลจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก็ควรช่วยกันส่งเสริมเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ด้วยซ้ำ เพราะการโฆษณาจะช่วยเปลี่ยนทัศนคติที่ดื่มจนทำให้เบียร์ไร้แอลกอฮอล์กลายเป็นสินค้าทดแทน และ ทันหลังให้เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในที่สุด</p>
<p>มติชน</p>	<p>นายกฯตรวจเยี่ยมจ.นครศรีธรรมราช</p> <p>-เสนอข่าว พ.อ.อิทธิฤทธิ์ ไชยน์วัต ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีกำหนดการตรวจราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อน "ปาบึก" ในวันที่ (18 มี.ค.) โดยช่วงเย็นนายกฯจะเป็นประธานส่งมอบบ้านและให้กำลังใจผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อน "ปาบึก" (PABUK) ณ ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง</p>
<p>ไทยรัฐ</p>	<p>เกณฑ์ความปลอดภัยทางทันตกรรม</p> <p>-เสนอบทความ ทันตแพทยสภาได้จัดทำกระบวนการรับรองคุณภาพ และความปลอดภัยทางทันตกรรม (Thai Dental Clinic Accreditation) หรือ "TDCA" เกณฑ์มาตรฐานระดับสากลที่ทันตแพทยสภาพัฒนาขึ้นเพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในการเข้ารับบริการในคลินิกทันตกรรม โดยปัจจุบันมีคลินิกทันตกรรม ที่ผ่านการประเมินแล้ว 64 แห่ง แบ่งเป็นภาครัฐ 54 แห่งและเอกชนอีก 10 แห่ง ด้าน นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ บอกว่า บริการทันตกรรมเป็นบริการทางการแพทย์ในการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันเพื่อสุขอนามัยสุขภาพที่ดีของประชาชน การรับบริการนอกจากต้องได้รับการดูแลรักษาโดยผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมแล้ว หน่วยบริการหรือคลินิก ทันตกรรมต้องมีคุณภาพและมาตรฐานด้วย</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ สก๊อปหน้า 1</p>	<p>เตือนภัยเด็กจมน้ำ</p> <p>-เสนอข่าว นับตั้งแต่ต้นปี 62 เกิดกรณีคนจมน้ำเสียชีวิตหลายครั้ง ถือเป็น "สัญญาณเตือน" ให้ผู้ดูแลเด็กต้อง "เฝ้าระวังภัยจมน้ำ"อย่างใกล้ชิด โดยข้อมูลของ กรมควบคุมฯ เผยว่า ช่วงปิดเทอมของปี 61 (มี.ค.-พ.ค.) มีเด็กจมน้ำเสียชีวิต 231 คน เป็นเด็กอายุ 5-9 ปีมากที่สุด รองลงมาคือมีอายุน้อยกว่า 5 ปี ขอเตือนว่า "อย่าละเลย-ห้ามประมาท"โดยเด็ดขาดการป้องกัน ไม่ใช่แค่คอยดูแลป้องกันบุตรหลานเฉพาะกับแหล่งน้ำประเภทคู คลอง หนอง บึง แม่น้ำ ทะเลสาบ ทะเล เพราะการจมน้ำของเด็ก ๆ นั้น กับแท็งก์เก็บน้ำ ตุ่ม โถง หรือแม้แต่กะละมัง ก็อาจเป็นสถานที่</p>

สื่อ	เกิดเหตุได้
สยามรัฐ	เงินบริจาคโครงการก้าวคนละก้าว - เสนอภาพข่าว นายวีรวัส ประเศรษโฐ รอง ผวจ.ราชบุรี พร้อมด้วย นพ.สุริยะ คูหะรัตน์ นพ.สจ.ราชบุรี และ นพ.พิเชียร วุฒิสถิรภิญโญ ผอ.รพ.ราชบุรี ตลอดจนเจ้าหน้าที่ รพ.ให้การต้อนรับ อาทิวราห์ คงมาลัย หรือ "ตูน บอดี้สแลม" พร้อมทั้งทีมงานโครงการก้าวคนละก้าวเข้า รับฟังผลการดำเนินงานเงินบริจาคโครงการก้าวคนละก้าว ที่ตูน บอดี้สแลม ได้ออกวิ่งเพื่อระดมเงินซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ รพ. 11 แห่ง ปี 2560 ที่ รพ.ราชบุรี
ข่าวสด เว็บไซต์บ้านเมือง	กิจกรรมปั่นปั่นบุญกระตุ้นหัวใจ - เสนอข่าว รพ.หนองหญ้าไซ จัดทำโครงการปรับปรุงงานบริการผู้ป่วยนอกผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน และผู้ป่วยใน เพื่อจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ รวมทั้งครุภัณฑ์การแพทย์ที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนงานบริการผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานทางไกล 6 ภาค รวม 4,634 ก.ม. เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และพัฒนา รพ.หนองหญ้าไซ (ปั่นปั่นบุญกระตุ้นหัวใจ) ในระหว่างวันที่ 23 ก.พ.- 20 พ.ค. 62
มติชน	ปรับแก้ไขกฎหมายบัตรทอง - เสนอข่าว นพ.การุณย์ คุณดิรานนท์ รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ในการประชุมบอร์ด สปสช. ที่มี นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เป็นประธาน ได้เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจำ และการขอเปลี่ยนแปลงหน่วยบริการประจำ พ.ศ. ... ทั้งนี้ ได้มอบให้ สปสช. ดำเนินการลงทะเบียนเพื่อเปลี่ยนหน่วยบริการประจำเป็นการชั่วคราวแทนในกลุ่มทหารเกณฑ์ที่ปลดประจำการ ผู้พำนักในราชทัณฑ์ที่พ้นโทษ และนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา เพื่อให้คงสิทธิการเข้าถึงการรักษาพยาบาลให้ครอบคลุมไปยังผู้มีสิทธิว่างและเด็กแรกเกิด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในกรณีที่มีอุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน และเหตุสมควรที่ต้องเข้ารับการรักษา เพื่อให้สามารถใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ นอกจากนี้ ยังได้ปรับปรุงเพิ่มเติมในส่วนของคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อให้มีความชัดเจนในการดำเนินการ ทั้งกรณีการลงทะเบียนด้วยตนเอง หรือกรณีที่ต้องให้ผู้อื่นดำเนินการแทน ซึ่งตามข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการ พ.ศ.2555 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ไม่ได้กำหนดไว้
มติชน	วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ - เสนอภาพโฆษณาชวนคนไทยเข้าร่วมโครงการ “อสม.จิตอาสา ชวนคนไทยเลิกสูบบุหรี่ เทิดไท้องค์ราชัน” โดยงานอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2562 จะจัดในวันที่ 19-20 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จ.ปทุมธานี
ประชาชาติธุรกิจ	กฎหมายเปิดสถานดูแลผู้สูงอายุ - เสนอสกู๊ป ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา มีการยื่นขอจดทะเบียนบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างมาก ในปี 62 เพียง 2 เดือนแรกมีผู้ยื่นจดทะเบียนเกือบ 20 ราย โดยมีทั้งกลุ่มนายแพทย์ พยาบาล นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ อสังหาริมทรัพย์ที่เข้ามาจัดตั้งบริษัทเพื่อเปิดให้บริการธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ อาจเป็นเพราะขณะนี้ สธ. อยู่ระหว่างดำเนินการผลักดัน “ร่างกฎกระทรวงกำหนดกิจการอื่นในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.” เพื่อกำกับดูแลกิจการดูแลผู้สูงอายุ - นพ.ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผอ.กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ได้ดำเนินการปรับแก้ร่างกฎกระทรวงกำหนดกิจการอื่นในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกฤษฎีกาเรียบร้อยแล้ว โดยได้เพิ่มบทเฉพาะกาลให้เวลาผู้ประกอบการรายเก่าปรับตัว 5 ปี หลังจากกฎกระทรวงฉบับนี้มีผลบังคับใช้ หลังจากนั้น รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขจะนำร่างกฎกระทรวงเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ซึ่งคาดหวังจะให้ทันในรัฐบาลชุดนี้ เพื่อที่จะให้มีผลบังคับใช้อย่างรวดเร็ว เพราะเป็นการควบคุมสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุ ให้มีมาตรฐานทั้งสถานที่และบุคลากร ซึ่งหาก ครม.เห็นชอบก็จะมีผลบังคับใช้ 180 วัน หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา